

# QUÝ VỊ CẦN THỰC PHẨM?

Sử dụng công cụ này để tìm thông tin về các nguồn trợ giúp thực phẩm miễn phí ở Quận Montgomery, MD.

Tôi cần hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp.

Trang Nguồn trợ giúp Thực phẩm của Quận Montgomery cung cấp lịch chi tiết, toàn diện cũng như thông tin tổng quan về các chương trình trợ giúp thực phẩm trong khu vực.

HOẶC

Tìm các địa điểm gần quý vị trên Bản đồ Nguồn trợ giúp Thực phẩm.

HOẶC

Gọi số 311 để được trợ giúp tìm các chương trình và dịch vụ cung cấp thực phẩm.

Tôi muốn tìm hiểu thêm về các chương trình trợ giúp thực phẩm.

Dành cho Phụ huynh và Gia đình

Kiểm tra khả năng hội đủ điều kiện để tham gia Chương trình Dinh dưỡng Mùa hè cho Trẻ em Maryland SUN Bucks.

Đăng ký nhận Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá (FARMS).

Dành cho Người cao niên

Kiểm tra khả năng hội đủ điều kiện hưởng Tiền trợ cấp SNAP và nộp đơn xin tham gia chương trình bằng hình thức trực tuyến trên trang myMDTHINK.

Liên lạc với nhóm Hướng dẫn của DHHS (DHHS Navigation) [mcgroceries@montgomerycountymd.gov](mailto:mcgroceries@montgomerycountymd.gov) hoặc gọi số 240-777-4141 để biết thông tin chi tiết về Chương trình Mua hàng Tập hóa của Quận Montgomery (MC Groceries). Có các yêu cầu về điều kiện tham gia.

Để nộp đơn tham gia chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), hãy truy cập trang web WIC hoặc gọi số 301-762-9426. Có các yêu cầu về điều kiện tham gia.

Truy cập trang web của OFSR để biết danh sách các trường học cung cấp hỗ trợ thực phẩm cho học sinh và gia đình thông qua chương trình Tài trợ các sáng kiến hỗ trợ thực phẩm tại trường học.

Tìm hiểu Chương trình Bữa ăn Tập thể để biết thông tin về các bữa ăn phục vụ tại chỗ.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ giao suất ăn và hàng tạp hóa.

HOẶC

Liên lạc với một Tổ chức Hỗ trợ Tiếp cận SNAP để biết thêm thông tin về cách nộp đơn, tái chứng nhận hội đủ điều kiện hoặc chính thức ghi danh (enroll).

Thông tin chi tiết về các chợ nông sản chấp nhận thanh toán bằng Tiền trợ cấp SNAP.

Có thể tìm thấy tất cả các đường link ở đây:

